

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง
สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วันจันทร์ ที่ ๒๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญนะ ตามล	ประธานสภา อบต.เมืองจัง	บุญนะ ตามล	
๒	นายบุญธรรม แสندวงแก้ว	รองประธานสภา อบต.เมืองจัง	บุญธรรม แสندวงแก้ว	
๓	นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์	เลขานุการสภา อบต.เมืองจัง	ศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์	
๔	นายทัศน หาดพรม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	ทัศน หาดพรม	
๕	นางสุภาภรณ์ รุ่งเรือง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	สุภาภรณ์ รุ่งเรือง	
๖	นายณรงค์ ว่างินทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	ณรงค์ ว่างินทร์	
๗	ว่าที่ ร.ต. เอกชัย ท้าวหน่อ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	เอกชัย ท้าวหน่อ	
๘	นางธัญญารัตน์ ปัญญา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	ธัญญารัตน์ ปัญญา	
๙	นายพิทยา วิชัยยา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	พิทยา วิชัยยา	
๑๐	นางสันต์ฤทัย แก้วใส	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	สันต์ฤทัย แก้วใส	
๑๑	นายชเนรินทร์ บัวผัน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ชเนรินทร์ บัวผัน	
๑๒	นางประกอบ ไชยชนะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ประกอบ ไชยชนะ	
๑๓	นายวิฑูร วรรณศิริภาพ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	วิฑูร วรรณศิริภาพ	
๑๔	นายอนันต์ สุริยศ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	อนันต์ สุริยศ	
๑๕	นายอภิวัฒน์ สอดสี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	อภิวัฒน์ สอดสี	
๑๖	นางละเอียด เตชะเสนา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	ละเอียด เตชะเสนา	
๑๗	นายรุ่ง อินต๊ะวงศ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	รุ่ง อินต๊ะวงศ์	
๑๘	นางระเบียบ กะรัตน์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	ระเบียบ กะรัตน์	
๑๙	นางบุญทุม สุขใจ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	บุญทุม สุขใจ	
๒๐	นายอำนาจ สงคราม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	อำนาจ สงคราม	
๒๑	นายประสิทธิ์ สุริยา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	ประสิทธิ์ สุริยา	
๒๒	นางจำเนียร ม้าแก้ว	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	จำเนียร ม้าแก้ว	

ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสำรวย ผัดผล	นายก อบต. เมืองจ้ัง	สำรวย ผัดผล	
๒	นายธีรศักดิ์ โคกมา	รองนายก อบต. เมืองจ้ัง	ธีรศักดิ์ โคกมา	
๓	นายม้าย สงคราม	รองนายก อบต.เมืองจ้ัง	ม้าย สงคราม	
๔	นายวัชรารุช ดีสีใส	เจ้าพนักงานป้องกันภัยฯ	วัชรารุช ดีสีใส	
๕	นายประสิทธิ์ จันท์ดี	นักวิชาการเกษตร อบต.เมืองจ้ัง	ประสิทธิ์ จันท์ดี	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ เลขาธิการสภาฯ

ตรวจองค์ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม จึงเสนอให้ประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญเลขาธิการสภาฯ ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจ้ัง และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ เลขาธิการสภาฯ

อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจ้ัง และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ และเชิญประธานสภาฯดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

เนื่องจากในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ได้เกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจ้ัง น้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และพื้นที่เกษตรของตำบลเมืองจ้ัง ตลอดจนทำให้ถนนหลายสายเกิดความเสียหาย เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นถนนเข้าสู่พื้นที่ทำกินในเขตตำบลเมืองจ้ัง ซึ่งทางหมู่บ้านได้แจ้งความเสียหายเข้ามายังองค์การบริหารส่วนตำบล และทางท่านนายก อบต.ได้ส่งกองช่าง ไปสำรวจและประมาณการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อจะได้เสนอขอความช่วยเหลือในระดับอำเภอและจังหวัดต่อไป ส่วนในเรื่องความเสียหายในส่วนที่บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย รวมถึงพืชผลทางการเกษตรเสียหายนั้น ผมขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด ครับ

นายวัชรารุช ดีสีใส เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ อบต.เมืองจ้ัง

เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร ที่เคารพ ผมขอชี้แจงในส่วนของการแจ้งความเสียหาย ซึ่งขณะนี้มียรายชื่อที่แจ้งความเสียหายมาที่ อบต.เมืองจ้ัง ตั้งแต่ความเสียหายในส่วนที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ รวมถึงด้านประมง จึงอยากจะหารือในส่วนของสภาฯ โดยเราได้ประกาศเขตอุทกภัยไปทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน แต่บางหมู่บ้านน้ำไม่ท่วม คงได้รับผลกระทบเฉพาะด้านการเกษตร เช่น บ้านหมู่ ๗,๘ และหมู่ ๙ ซึ่งในส่วนการช่วยเหลือและฟื้นฟู โดยเฉพาะด้านประมงและด้านปศุสัตว์ทราบว่า ได้มีการประสานจากทางเจ้าหน้าที่ประมงแล้วถูกต้องนะครับ ก็ไม่ต้องส่งมาผ่าน อบต.อีก

ตรงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทันที ก็จะเหลือเฉพาะด้านพืชเกษตรและที่อยู่อาศัย สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยการแจ้งเป็นลักษณะของบรรเทาความเดือดร้อน ไม่ใช่เป็นการชดเชยความเสียหายโดยเฉพาะต้องเป็นบ้านที่เดือนร้อนจริงและเสียหายจริง และส่วนใหญ่ที่ชดเชยจะต้องเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของบุคคลในครอบครัวนั้นๆเช่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ชุดเครื่องนอน ชุดนักเรียน เครื่องมือประกอบอาชีพจะต้องตรงกับอาชีพที่ระบุ เช่นอาชีพเกษตร แต่เครื่องมือเป็นงานก่อสร้าง (หัวหมู) ส่วนในเรื่องของยุ่งฉาง ข้อมูลต่างๆ จะต้องอยู่ในแบบฟอร์มของการสำรวจนี้ ปัญหาอีกอย่างคือ ผู้ประสบภัยมักให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่นน้ำท่วมจริงแต่ของไม่เสียหาย แต่ก็มาแจ้งจะทำให้ข้อมูลเป็นเท็จ ซึ่งผู้รับรองข้อมูลคือผู้ใหญ่บ้าน สำหรับเอกสารที่จะต้องใช้คือ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย(โดยเฉพาะบ้านที่เกิดความเสียหาย เช่น บ้านทรุด ซึ่งผมจะได้เข้าไปสำรวจความเสียหายตามเอกสารที่แจ้งต่อไป อยากจะฝากกับทางผู้ใหญ่-สมาชิกสภาของช่วยกลั่นกรองให้ด้วยว่า เสียหายอะไรบ้าง มีรูปถ่ายหรือไม่ จริงเท็จแค่ไหน และให้ช่วยแยกหนังสือปะหน้ามาด้วย (ความช่วยเหลือด้านพืชเกษตรและบ้านเรือนที่อยู่อาศัย) เพื่อจะได้ลดขั้นตอนการตรวจสอบให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

รายงานการประชุมสภาเลขานุการสภาฯ ได้ถ่ายเอกสารแจกให้แก่สมาชิกสภาทุกท่านไปแล้ว และรายงานการประชุมก็ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันอังคาร ที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาด้วยคะแนนเสียง ๒๐ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องญัตติเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นแปรญัตติ)

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้ผ่านความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (วาระรับหลักการ) ไปแล้ว และที่ประชุมกำหนดเวลาขึ้นคำแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๕ คน เพื่อร่วมกันพิจารณาคำแปรญัตติ นั้น

บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาในการยื่นเสนอคำแปรญัตติดังกล่าวแล้ว และคณะกรรมการแปรญัตติฯได้ทำรายงานเสนอเป็นบันทึกสรุปผลการประชุมว่า ไม่มีผู้ใดยื่นคำแปรญัตติตามวันเวลาที่กำหนด

ดังกล่าวฯ จึงถือว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวาระที่ ๒ ไม่มีการแปรญัตติ และเสนอเข้าสู่วาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ)ต่อไป

๓.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ชั้นลงมติ)

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใด มายื่นคำแปรญัตติต่อ คณะกรรมการแปรญัตติ จึงถือว่า ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คงไว้ร่างเดิม และในวาระที่ ๓ เป็นชั้นลงมติเพื่อรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว เสนอให้นายอำเภอรับรอง แล้วตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์ต่อไป ไม่ทราบว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมลงมติรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ชั้นลงมติ)

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๐ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์)
เลขานุการสภา อบต. เมืองจันท์

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายบุญนะ ตามล)
ประธานสภา อบต. เมืองจันท์

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว)

(นายทัศน หาดพรม)

(นางระเบียบ กะรัตน์)

